

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเน้นการศึกษาจากตัวสื่อเป็นหลักโดยการค้นคว้าจากเอกสาร

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐเป็นหลักโดยจะศึกษาจาก

- บทบรรณาธิการ แม้ว่าบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้อ่านเท่าที่ควร แต่บทบรรณาธิการก็ถือเป็นเนื้อหาหนึ่งที่สะท้อนถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ได้ดียิ่งยั้งถือเป็นตัวแทนความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์
- คอลัมน์วิจารณ์การเมือง แม้จะถือว่าไม่ใช่ตัวแทนความคิดของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ แต่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของหนึ่งในทีมงานกองบรรณาธิการที่ควรเลือกมาศึกษา ร่วมกับส่วนประกอบอื่นของหนังสือพิมพ์
- ข่าว จะเน้นศึกษาในข่าวหน้า 1 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งในด้านข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ประชากรที่ศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังวิกฤตการณ์เป็นระยะเวลา 1 เดือนหรือประมาณ 30 ฉบับในแต่ละวิกฤตการณ์ ได้แก่

1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 ฉบับตั้งแต่ช่วงที่มีการประกาศจัดตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ หรือตั้งแต่ฉบับวันที่ 1-30 ตุลาคม 2516
2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ตั้งแต่ช่วงที่จอมพลถนอม กิตติขจร เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยซึ่งเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้ง หรือฉบับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน-13 ตุลาคม 2519

3. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 17-20 พฤษภาคม 2535 ตั้งแต่ช่วงที่พรรคฝ่ายค้านประกาศอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี หรือฉบับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-26 พฤษภาคม 2535

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ถึงบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ ที่สะท้อนจากเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ โดยพิจารณาจากข่าว บทบรรณาธิการและคอลัมน์ทางการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐ พร้อมทั้งเปรียบเทียบบทบาทของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับในแต่ละวิกฤตการณ์ทางการเมือง

เริ่มตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 เป็นการวิเคราะห์บทบาทของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐในประเด็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการเปิดโปงการทุจริตและประพฤตมิชอบของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรและคณะ พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ

วิกฤตการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 เป็นการวิเคราะห์บทบาทของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐในประเด็นการเดินทางกลับมาประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นชนวนนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมือง พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ

วิกฤตการณ์ทางการเมือง 17-20 พฤษภาคม 2535 เป็นการวิเคราะห์บทบาทของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐในประเด็นการคัดค้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นชนวนนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองดังกล่าว พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ

นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายทั่วไปบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐใน 3 ด้านด้วยกันคือบทบาทด้านการให้ข่าวสารข้อมูล บทบาทในด้านการอธิบาย ตีความ และแสดงความคิดเห็น และบทบาทในด้านการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ

การนำเสนอข้อมูล

ผลการศึกษาที่ได้จะนำเสนอโดยเริ่มจากการวิเคราะห์และอธิบายบทบาททางการเมือง ในวิกฤตการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ

17-20 พฤษภาคม 2535 ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐ พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงจุดที่คล้ายคลึง และจุดที่มีความแตกต่างในแต่ละวิกฤตการณ์

จากนั้นในบทสุดท้ายจะเป็นการอภิปรายทั่วไปในบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐและไทยรัฐ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบระหว่างสองฉบับดังกล่าว